

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	ค่าใช้จ่าย (นย.)	หมายเหตุ
<b>ส่งบุคลากรฝึกอบรม, ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก</b>									
๑	ประชุม	ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา	เพื่อเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา	๙	ห้องประชุมกรมการ กรม CB ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา	๔ มีนาคม ๒๕๖๗	๐.๕ วัน	-	
๒	อบรม	อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (ทสบ.) รุ่นที่ ๓๐	เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นแกนนำในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติ	๑	โรงแรมดิเอ็มโพเรียม กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก	๔ มีนาคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันพุธ วันพฤหัสบดี (เฉพาะบางสัปดาห์) และอบรมทุกวันศุกร์	๒๑ วันทำการ	-	
๓	อบรม	หลักสูตร Basic AI Service For Thai Platform	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDC) และสามารถประยุกต์ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)	๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๓ วัน	-	
๔	ประชุม	ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาศึกษาชุดข้อสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการพิจารณาศึกษาชุดข้อสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙	ณ ห้องประชุมกรมการ กรม CA ๔๒๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาชุดข้อสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๐.๕ วัน	-	
๕	ประชุม	ประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำคัญที่สอดคล้องกับประเด็นบูรณาการของแผนแม่บทฯ และส่งผลกระทบต่อแผนแม่บทฯ	๒	ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ วัน	-	
๖	สัมมนา	สัมมนาแนวทางการบริหารจัดการที่ดิจิทัลวิสัยทัศน์ของสภาปกครองประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี ศาลปกครอง เรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการที่ดิจิทัลวิสัยทัศน์ของสภาปกครองประจำปี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ	๑	ณ ห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง	๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ วัน	-	

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	ค่าใช้จ่าย (นย.)	หมายเหตุ
๗	แสดงปาฐกถาออนไลน์	งานแสดงปาฐกถาพิเศษ ปวย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๙	เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ ปวย อึ้งภากรณ์ พร้อมทั้งสถิติและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานอันดีเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาวชิชาการที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	๕	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook EconTU Official Youtube EconTU Official จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๐.๕ วัน	-	
๘	อบรม	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน	เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการดำเนินงานด้านความรู้ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลัง ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็นคุณค่า และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	๑	ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมบัญชีกลาง	๑๑ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๙ วัน	-	
๙	อบรม	อบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายปกครอง	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้	๑	ณ โรงแรม ที.ศ. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการระบวนกร ยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)	๑๑ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๖ วัน	-	
๑๐	ประชุม	ประชุมที่แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาข้าราชการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา	เพื่อเข้าร่วมที่แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาข้าราชการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา	๘	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook วิฑูและโทรทัศน์รัฐสภา Youtube TPchannel จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้าราชการพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗	๐.๕ วัน	-	

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภท หลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วัน สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลา อบรม	ค่าใช้จ่าย (นย.)	หมายเหตุ
๑๑	อบรม	หลักสูตร Automated Analytics for All with Alteryx	เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และสามารถประยุกต์ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)	๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	๓ วัน	-	-
๑๒	ประชุม	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	เพื่อพิจารณาหลักการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีส่วนร่วมและพฤติกรรมชื่อเสียงสุจริต	๕	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex จัดโดย สำนักงานงาน ป.ป.ช.	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ วัน		
๑๓	ประชุม	ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแก่หน่วยงาน ที่มีการเกี่ยวข้อง	๒	ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการสังคมแห่งชาติ	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ วัน		
๑๔	สัมมนา	สัมมนาสาธารณเผยแพร่ผลการทบทวนภายใต้หัวข้อ ปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อยกระดับตลาดทุนไทย อย่างยั่งยืน	เพื่อรวบรวม ทบทวน และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากและอุปสรรคต่าง ๆ จากการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกฎหมายระเบียบที่ไม่จำเป็นอัน จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดทุน	๔	ณ หอประชุมสุโขทัยแก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และสภาธุรกิจ ตลาดทุนไทย (FETCO)	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ วัน		
๑๕	อบรม	ฝึกอบรม IBM 1๒ Analyst Notebook and IBase for T-nai Authorities	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม สัตว์ป่าและพืชป่า โดยเฉพาะการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	๑	ณ ศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช	๒๔ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๗	๑๒ วัน		
๑๖	ประชุม	ประชุมระดมความคิดเห็นเห็น Pillar IV : แนวทางการปรับตัวสำหรับเศรษฐกิจ ที่เป็นธรรม (Fair Economy)	เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับในแต่ละเสา ความร่วมมือ และเสนอแนะแนวทางการรองรับปรับตัวในการเข้าร่วม IPEF ของประเทศไทย	๑	ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDR)	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ วัน		

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภท หลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วัน สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะ เวลาอบรม	ค่าใช้จ่าย (นย.)	หมายเหตุ
๑๗	อบรม หลักสูตร	หลักสูตร Data Engineer	เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และสามารถประยุกต์ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)	๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๓ วัน	-	-
๑๘	อบรม ออนไลน์	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หัวข้อ สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๒๓	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Streaming บนศูนย์การเรียนรู้ศาล ปกครองออนไลน์ (ALL Cloud) ระบบ ออนไลน์ไปรษณกรรม Cisco Webex Meetings และ Facebook Live สำนักงานศาลปกครอง จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๐.๕ วัน	-	-
<b>รวมจำนวน (คน)</b>				<b>๔๑</b>					

เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

สรุปส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก

ทั้งหมดจำนวน ๔๑ คน จากหลักสูตร/โครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

๑) ฝึกอบรม ๓๐ คน (๑๑ แบบปกติ ๗ คน ๗ หลักสูตร/โครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

๒) ฝึกอบรม ๓๖ คน (๑๑ แบบปกติ ๓๖ คน ๗ หลักสูตร, ๑.๒ อบรมออนไลน์ ๒๓ คน ๑ หลักสูตร)

๓) สัมมนา/แสดงปาฐกถา ๕๕ คน (๑.๑ แบบปกติ ๑๐ คน ๒ หลักสูตร, ๑.๒ สัมมนาออนไลน์ - คน - หลักสูตร)